



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๔๗๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุลาสิวัลย์ วรรณุช ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและบริการข้อมูลทางการศึกษา เป็นวิทยากรประจำกลุ่มให้แนวคิดข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ ให้นำหนังสืออนุญาตการไปปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชาไปด้วย เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรศาน์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐๘๘-๒๕๕๐๙๖๙

โทรสาร ๐๔๕ - ๖๑๓๓๗๙



เลขรับที่... (เดิม) 4245
วันที่ 20 ส.ค. 2562
อก. นน. ICT บงส. บท.
กค. นท. สกค. ศธม. อจค.

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๒๒๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

จำนวน ๑ ชุด

๒. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ


จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบ การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล ทางการศึกษา เพื่อให้ นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียน ได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุลาวัลย์ วรรณธาดา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการจัดทำจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการบริการข้อมูลทางการศึกษา เป็นวิทยากรประจำกลุ่มให้แนวคิด ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ขอให้นำหนังสืออนุญาตการไปปฏิบัติราชการ จากผู้บังคับบัญชาไปด้วยเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวเป็นวิทยากรและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๙ -๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษา
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการมิติทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการขับเคลื่อนงานภาคใต้ ต้องทำครอบคลุมเรื่องการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคม ความปลอดภัย การพัฒนาทักษะผู้เรียน การสร้างโอกาส การมีงานทำ การลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเมื่อการศึกษาดีขึ้น ก็จะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศอีกทางหนึ่ง ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนและหลักฐานการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครั้งล่าสุดเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการปฏิบัติงานยังคงต้องอ้างอิงแนวทางที่กำหนดไว้ทั้งในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของผู้เรียน และผู้จบการศึกษา และจากการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลผู้จบการศึกษา และให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทำให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา อาทิ ปัญหาโยกย้ายบุคลากร ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะครูที่ทำหน้าที่ นายทะเบียนโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ทะเบียนและดูแลการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล ต้องมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาสามารถนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอย่างน้อยควรมีสาระด้านหลักการดำเนินการ และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับผลการเรียน การรายงานผลการเรียน เกณฑ์การจบการศึกษา เอกสารหลักฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน ระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาจึงครอบคลุมงานด้านงานวัดและงานทะเบียน การประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้กับโรงเรียนทั่วไปจะมีผู้จบการศึกษาพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร ในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมทั้งมีผู้ได้รับการอนุมัติให้จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น สถานศึกษาจึงต้องจัดทำเอกสาร

/หลักฐาน...

หลักฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียนและได้จบการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา ในกรณีนี้ สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้เคยจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยครั้งล่าสุดในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และจากการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลผู้จบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทำให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา อาทิ ปัญหาโยกย้ายบุคลากร ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะครูที่ทำหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนและดูแลการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถและจำนวนเครือข่ายดำเนินงานทะเบียน - วัตถุประสงค์ การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องให้การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมีความต้องการพิเศษดังกล่าวข้างต้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทะเบียนและการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นระบบ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

๒. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. เป้าหมาย

บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความตระหนักในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินงานทะเบียนและเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดทำจัดเก็บ รวบรวม และรักษาข้อมูลแสดงผลการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการข้อมูลและเอกสารหลักฐานแก่สถานศึกษา หน่วยงาน ประชาชนทั่วไปได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้

๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงานทะเบียน - วัตถุประสงค์ การจัดทำจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

เชิงคุณภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีงานทะเบียน-วัตถุประสงค์ การจัดทำจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคำสั่งหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพผู้เรียน

๕. วิธีดำเนินงาน

- มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง/คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการ ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง/การปฏิบัติงาน	จำนวน (คน)
๑	นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	๑๓
๒	นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	๒
๓	ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษา	๖๕
๔	ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา	๑๐
๕	ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)	๑๐
๖	ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สพฐ.)	๒๕
รวม		๑๒๕

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๗. งบประมาณ

ใช้เงินงบประมาณ จากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ๒๐๒๑ งบดำเนินงานของสำนักทดสอบทางการศึกษา

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานด้านทะเบียนวัดผลและการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักสูตรระบบการวัดและประเมินผล และรูปแบบของเอกสารหลักฐานการศึกษา สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๙ - ๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๗

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศฯ
ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.	ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.	ปฐมนิเทศและชี้แจงเอกสาร
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒	
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย...ดร. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
เวลา ๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น.	การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการประเมินระดับนานาชาติ โดย...ดร. ณัฐา เพชรธนู รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย...ดร. รัตนา แสงบัวเฟื่อน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เวลา ๑๔.๔๕ น. - ๑๖.๓๐ น.	แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย...นางพรพรรณ โชติพฤกษ์วัน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น.	ฝึกปฏิบัติตรวจและจัดทำหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา (ปพ. ๑-๒) โดย...นางพรพรรณ โชติพฤกษ์วัน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และวิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.	ฝึกปฏิบัติตรวจและจัดทำหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา (ปพ. ๑-๒) (ต่อ) โดย...วิทยากรประจำกลุ่ม
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒	
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๑๕ น.	มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย...ดร. มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ สทศ.
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา โดย...นางเพ็ญภา แก้วเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สทศ. และ นายวรศักดิ์ กันสสุทธิ นักวิชาการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.	ฝึกปฏิบัติการตรวจแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) โดย...วิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.	ฝึกปฏิบัติการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) (ต่อ) โดย...วิทยากรประจำกลุ่ม
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒	
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาและการประกันคุณภาพ ผู้เรียน โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน โดย...รศ.ดร. มารุต พัฒผล อาจารย์คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา ๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น.	เสวนา: ในประเด็น “แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดทำ ปพ. ๑-๓ การออกเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาอื่นๆ และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและ สิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน” และนำเสนอผลการปฏิบัติงานกลุ่ม โดย...วิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.	วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ โดยวิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๔.๔๕ น. - ๑๖.๓๐ น.	สรุปผล อภิปราย ชักถาม และปิดการประชุม

- *หมายเหตุ ๑. ตารางนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ น. - ๑๔.๔๕ น.
๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และอาหารเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.